



HYALURON BOOSTER KABINEN-SET

250 ml HYALURON INTENSIV CREME mit Boosterwirkstoff

30 ml HYALURANA-EXTRAKT

250 ml FEUCHTIGKEITSCREME-MASKE

500 ml HYALURON INTENSIV BOOSTER TONIC

30 ml Klassefrau Hyaluron Booster Fluid

SKIN REPAIR AMPULLE



Dung tích 2ml

Giúp sửa chữa tái tạo phục hồi da, không có chất béo và chứa axit hyaluronic, panthenol và dưỡng chất tăng cường axit hyaluronic tự nhiên được chứng nhận từ rễ cây rau diếp xoăn, kích thích tích cực sản xuất axit hyluronic của cơ thể.

Khuyến khích kết hợp xài thêm có dưỡng chất tăng cường Hyaluron kem dưỡng ẩm lý tưởng cho da.



HYALURON INTENSIV CREME MIT BOOSTER-WIRKSTOFF



HYALURON với dưỡng chất tăng cường

Dung tích 50ml-250ml

HYALURON INTENSIVE CREME với hoạt chất booster là một loại kem dưỡng da và mỹ phẩm tự nhiên, mềm mại và mềm mại thuộc loại WO. Các thành phần hoạt chất chính và axit hyaluronic dưỡng ẩm được tăng cường bởi glycogen. Glycogen là kho dự trữ năng lượng của sinh vật chúng ta nhưng thu được trong trường hợp này từ ngô (thuần chay). Glycogen được hấp thụ qua da với số lượng nhỏ và kích thích quá trình trao đổi chất của da và do đó cơ thể cũng tổng hợp axit hyaluronic và collagen. Cân bằng độ ẩm tổng thể của da được cải thiện và hiệu ứng axit hyaluronic được tăng cường. Dầu jojoba, dầu bơ và dầu hạt cỏ cũng như axit lactic dextrorotatory và gel lô hội cung cấp thêm chăm sóc và sức khỏe. Kem có mùi thơm không gây dị ứng.



HYALURON BOOSTER FLUID KLASSEFRAU

Kem chống lão hóa dạng kem lỏng Hyaluron

Dung tích 50 ml có 2 dạng :Dành riêng cho nam và dành riêng cho nữ

HOUURON BOOSTER FLUID Class WOMAN là một dạng kem lỏng dưỡng ẩm rất tốt cho mặt, cổ với Q10, axit hyaluronic, glycogen tăng cường, vitamin E, chiết xuất từ quả dưa và cam, dầu lô hội. Phù hợp cho mọi làn da ở mọi lứa tuổi như ampoule, kem lót hoặc chăm sóc ban ngày. Với hương thơm cam quýt của cam và sả.



HYALURON INTENSIV BOOSTER TONIC

Dung tích 150ml-500ml

chứa axit hyaluronic dưỡng ẩm được tăng cường bởi glycogen. Glycogen là kho dự trữ năng lượng của sinh vật chúng ta nhưng thu được trong trường hợp này từ ngô (thuần chay). Glycogen được hấp thụ qua da với số lượng nhỏ và kích thích quá trình trao đổi chất của da và do đó cơ thể cũng tổng hợp axit hyaluronic và collagen. Cân bằng độ ẩm tổng thể của da được cải thiện và hiệu ứng axit hyaluronic được tăng cường. Chiết xuất từ móng ngựa (silicon!) Hỗ trợ cấu trúc tự nhiên của da. không có chất gây dị ứng.



Hyaluron Schaummaske

Mặt nạ bọt tuyết Hyaluron.

Dung tích: 50 ml-150 ml

Đây là dòng mặt nạ mới được đưa lưu hành trong thời gian gần đây . Mặt nạ này trắng trong như nước và giữ yên trên da mặt suốt ngày 7_8 tiếng, không rửa lại bằng sữa rửa mặt .

Chai xịt ấn nhẹ ra bọt tuyết, đặt 1 chai mặt nạ Hyaluron này được tặng kèm 1 hũ kem chống nắng dung tích 3 ml.(Hũ kem chống nắng này sử dụng cho 4-6 lần rất thuận lợi bỏ túi đi đường.

Mặt nạ không có chất béo dầu ,có chứa Hyaluronic và panthenol giúp làm se khít lỗ chân lông ,ngăn ngừa mụn trứng cá,chống lại sự nứt nẻ ,giúp củng cố hàng rào bảo vệ da ,tái cấu trúc da ,ngăn chặn sự lão hoá ,và ngoài ra giúp da tăng tốc chữa lành các vùng bị tổn thương như ngứa ,ban đỏ .Làm da mặt mịn màng ,rạng rỡ.

và ngoài ra còn chứa Wegwarte là cái ô rô là loài thực vật có hoa như trong họ nhà hoa Cúc,hoa màu xanh da trời ,rất dễ sống ở Đức cạnh bờ sông ,lê đường...Giúp điều trị các bệnh về da.

Cách sử dụng mặt nạ Bọt :

Rửa mặt sạch rồi xịt Bọt ra lòng bàn tay thuận và di chuyển thoa đều khắp mặt, Bọt có màu trắng trong như nước sau khi thoa lên mặt khoảng 3-5 phút sẽ khô ,nên sẽ không ai biết mình đang sử dụng mặt nạ Bọt Hyaluron ,để yên mặt nạ trên da mặt và để suốt ngày như kem dưỡng da ,có thể sử dụng lúc ngủ trưa hoặc ngủ đêm, Nếu để quá 8 tiếng thì rửa mặt sạch bằng nước lạnh, không rửa bằng sữa rửa mặt

Có thể sử dụng cách ngày hoặc tuần từ 3-4 lần,da mặt sẽ được se khít,mịn màng trẻ trung.Chỉ cần thoa lớp mặt nạ mỏng.

Lưu Ý :

Không sử dụng cho những người dưới 20 tuổi,nhất là trẻ em.



HYALURANA EXTRACT

Dung tích: 15 ml-30ml

Chứa 1,0% axit hyaluronic, một loại polysaccharit nội sinh. Nó có tác dụng giữ ẩm rất tốt do độ tinh khiết và nồng độ cao. HYALURANA EXTRACT được sử dụng thay vì ống trước khi massage hoặc được cho dưới kem chăm sóc vào buổi sáng và buổi tối. Với HYALURANA EXTRACT của chúng tôi, bạn sẽ đạt được kết quả có thể nhìn thấy ngay lập tức: da đẹp nhìn tự nhiên, mịn màng



FEUCHTIGKEITS CREME MASKE MIT HYALURON

Mặt nạ cô điển HYALURON

Dung tích: 50 ml-250ml

Mặt nạ cô điển của chúng tôi dành cho da khô và nhạy cảm với axit hyaluronic, dầu hoa anh thảo buổi tối, chiết xuất cúc vạn thọ và đất sét đảm bảo hiệu quả và chăm sóc tối ưu, đặc biệt cho da nhạy cảm, khô, trưởng thành và căng thẳng. Để trong 10 - 15 phút hoặc 35 phút Ngoài ra, FCM cũng có thể được chà xát với một giọt dầu hoa anh thảo buổi tối.

Mặt nạ này có thể sử dụng buổi tối và dùng bông tẩy trang để lau sạch mặt nạ sau khi đắp hoặc rửa sơ mặt nước sạch ,không nên dùng Gel sữa rửa mặt để rửa mặt sau khi đắp mặt nạ ,vì điều này sẽ làm mất tác dụng hiệu quả cao của mặt nạ với da mặt.